



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๖๖๒ ๑๓๕๕ ต่อ ๓๓๗
ที่ พจ ๐๐๓๒.๒๐๔/พิเศษ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๔ และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ได้จัดทำประกาศ มาตรการ และระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน และมีแนวทางในการกำหนดคกโลก โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อให้มีการบริหาร
ราชการอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และ
แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย

๑. ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ ของขวัญแก่ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน เบิกจ่ายยาสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ลงวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. ประกาศ เรื่อง มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม
จาก ที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ลงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๓

๗. บันทึกชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัติเผยแพร่รายงานดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต่อไป

(นางสุวัฒนา โคมศิริ)
นักจัดการงานทั่วไป

รับทราบ/อนุมัติ

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	
วันเดือนปี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต	
รายละเอียดข้อมูล ๑. ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2. ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน เบิกจ่ายยาสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ๓. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ๕. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ช่องเจ้าหน้าที่ ๖. ประกาศ เรื่อง มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๗. ประกาศ เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๘. บันทึกชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล	
Link ภายนอก :	http://www.tphcp.go.th
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุวิธนา โฉมศิริ (นางสุวิธนา โฉมศิริ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.256๔	ผู้อนุมัติรับรอง กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร (นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.256๔
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ณัฐพงศ์ เครือเทศ (นายณัฐพงศ์ เครือเทศ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔	